



## บันทึกข้อความ

ส่วนงาน กองทรัพยากรบุคคล งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล (อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 6) โทร. 50497

ที่ อว 660201.1.3.4/ว 7687

วันที่ 11 ตุลาคม 2564

เรื่อง แจ้งแนวปฏิบัติในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

เรียน คณบดีทุกคณะ

ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ได้กำหนดระยะเวลาผ่อนผันในช่วงเปลี่ยนผ่านเกณฑ์ โดยกำหนดให้ผู้สามารถยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ได้เป็นระยะเวลา 2 ปี คือตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2565 และเมื่อพ้นกำหนดดังกล่าวแล้วให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ตามประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ. 2563 ความละเอียดครบถ้วนแล้ว

ในการนี้ เพื่อให้การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ก.พ.ว.) ในการประชุมครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 จึงได้พิจารณาให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการดำเนินการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1) กรณีข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ที่ประสงค์จะเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการต้องยื่นเรื่องผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงาน / หน่วยงานให้ความเห็นชอบ จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 โดยผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการต้องเสนอเอกสารที่ครบถ้วนสมบูรณ์ ซึ่งประกอบด้วยแบบคำขอแต่งตั้ง ผลการสอบ และผลงานทางวิชาการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.อ. หรือมหาวิทยาลัย หรือคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการกำหนด

กรณีส่วนงานใดที่มีการประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบในการเสนอเรื่องขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 ภายหลังจากได้รับเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำส่วนงานแล้ว ให้ส่วนงานดำเนินการส่งเอกสารและผลงานทางวิชาการของผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการที่มีความถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.อ. หรือมหาวิทยาลัย หรือคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการกำหนด ไปยังกองทรัพยากรบุคคลภายใน 3 วันทำการ นับถัดจากวันที่คณะกรรมการประจำส่วนงานมีมติเห็นชอบเพื่อรับเรื่อง ภายในวันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 จึงจะถือว่าผู้ขอฯ ได้ยื่นตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมอย่างถูกต้อง หากส่งเกินระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ได้ยื่นเสนอขอกำหนดทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ ก.พ.อ. พ.ศ. 2560

2) กรณีพนักงานมหาวิทยาลัย ที่ประสงค์จะเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์

และวิธีการแต่งตั้ง และถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 สามารถเสนอเรื่องได้  
จนกว่ามหาวิทยาลัยจะดำเนินการออกข้อบังคับที่เกี่ยวกับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการที่สอดคล้องตามประกาศ ก.พ.อ.  
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติมแล้วเสร็จ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป



(รองศาสตราจารย์เกรียงไกร กิจเจริญ)

รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล